

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก กลุ่ม และศูนย์ทุกแห่ง เพื่อโปรดทราบ

๒๙/๙ ๑๙ ๑

(นางตรียลดา ดรมาศ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (1846)

(สำเนา)

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานบริการ ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (วุฒิประกาศนียบัตริวิชาชีพ (ปวช.)) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งพนักงานบริการ ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อ จัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เข้ารับ การประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่ง	เลขประจำตัวผู้ผ่านการเลือกสรร ในบัญชีเดิม	ชื่อ - ชื่อสกุล
๑	๑๒๐๐๑	๑๐๐๑	นายธนากรณ์ ดอนสุวรรณณ์
๒	๑๒๐๐๒	๑๐๐๒	นางสาวสุวิมล วานิชติกรรัตน์

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานบริการ ได้ทราบว่า
๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานบริการนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (วุฒิประกาศนียบัตริวิชาชีพ (ปวช.)) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานบริการ ของสำนักงาน รัฐมนตรี กระทรวงการคลัง จะมีสิทธิได้รับการจัดจ้างก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (วุฒิประกาศนียบัตริวิชาชีพ (ปวช.)) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานบริการนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจ้างในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จัดจ้างในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) พรชัย สุริยะเวช

(นายพรชัย สุริยะเวช)

รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำเนาถูกต้อง

ชดกมล

(นางสาวชิตกมล ทองงาม)

นักทรัพยากรบุคคล